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นศ.มัลติมีเดีย สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง
ผ่านโครงการ “พี่สอนน้อง”

แพทย์จนี ได้รับคดัเลือกจากรฐับาลจนี

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได้รับการคัด
เลือกให้รับทุนสนับสนุน ตามโครงการ One Belt 
One Road จ�านวนปีละ ๑ ล้านหยวน จากรัฐบาล
สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมรีะยะเวลาการให้ทนุ 
๓ ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรักษา และการ
เป็นผูน้�าในด้านการรกัษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจนี 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาจารย์พิสุทธ์ิ พวงนาค คณบดีวิทยาลัยการ
แพทย์ทางเลือก กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
ท่ีผ่านมา ทางวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได้
ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกรมบริหารยาแผน
โบราณจีน กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ได ้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและ
ท�าการประเมนิสถานพยาบาล เพือ่ให้ตรงกบัเกณฑ์ 
การพิจารณาของรัฐบาลจีน เพื่อเข้าสู ่โครงการ 
One Belt One Road 

“หลังจากที่ได้รับการคัดเลือก ทางวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือกจะเน้นให้อาจารย์ในวิทยาลัย  
เดินทางไปท�าวิจัยท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
เบือ้งต้นทางวทิยาลยั จะมกีารจดัตัง้ Journal Club 
เพื่อให้อาจารย์แต่ละท่านได้เข้าร่วมพูดคุย รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกฝนทักษะให้เพ่ิมมากข้ึน” 
อาจารย์พิสุทธิ์ กล่าว

อาจารย์พิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากการน�า

ดนตรีฯ บุกทัณฑสถานฯ คลองเปรม
ฝึกทักษะสร้างอาชีพด้วยดนตรีบ�าบัด

ยกระดับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์จีน

ดนตรสีากล ร่วมกบั ทณัฑสถาน บ�าบดัพเิศษ
กลาง เรอืนจ�ากลางคลองเปรม จดัโครงการดนตรี
บ�าบัดแก่ผู้ต้องขัง ฟื้นฟูจิตใจฝึกฝนทักษะ สร้าง
อาชีพด้วยดนตรี เพื่อกลับคืนสู่สังคมได้

อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง ประธานสาขาวิชา
ดนตรสีากล คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กล่าวว่า ทณัฑสถานบ�าบดัพเิศษกลาง เป็นสถาน
ที่ส�าหรับควบคุมอบรมฝึกวิชาชีพและให้การ
บ�าบัดรกัษาแก่ผูต้้องขงัชายคดยีาเสพตดิ ซึง่สาขา
วิชาดนตรีสากล ได้รับการติดต่อเข้าไปฝึกสอน
ดนตรีสากล ดนตรีไทย รวมถึงนาฏศิลป์

“ทางสาขาวิชาจึงได้ส่งคณาจารย์ นักศึกษา
เข้าไปสอนดนตร ีทกุวันองัคาร เป็นเวลา ๔ ชัว่โมง 
โครงการน้ีเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา 
เป็นการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งเรื่องของการ
ขับร้อง การเล่นเครื่องดนตรีในเพลงต่าง ๆ รวม
ถึงจัดท�ามิวสิควีดีโอ ซึ่งรูปแบบของดนตรีนั้น  
ผู้ต้องขังจะเป็นคนเลือกเอง

ทางทณัฑสถานฯ จะมวีงดนตรขีองตนเองเพือ่
จัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ ถือเป็นการเพิ่มทักษะ
ด้านดนตรีให้แก่วงและสร้างโอกาสเรียนรู้แก่
สมาชิกใหม่ ๆ นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยัง

อาจารย์ไปร่วมท�างานวิจัยแล้ว ทางวิทยาลัยการ
แพทย์ทางเลือก จะจัดตั้งศูนย์ฟื ้นฟูผู ้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง โดยในเบ้ืองต้นจะน�าแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาเฉพาะทางด้านน้ี
เดินทางมาท�าการรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ และฝึกฝนให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลอืก ให้มคีวามช�านาญในการดแูล
รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้

“ในอนาคตอันใกล ้ ทางทีมงานของรับ
บาลสาธารณประชาชนจีน จะเดินทางมาที่
มหาวทิยาลยัเพ่ือด�าเนนิการตดิตัง้ป้ายศนูย์กลาง
การแพทย์จนีตามความร่วมมอืระหว่างไทย – จนี 
พร้อมกับส่งปรมาจารย์ที่มีความช�านาญด้านการ

ได้รบัประกาศนียบตัรด้วย” อาจารย์ธงชัย กล่าว
ประธานสาขาฯ กล่าวต่อว่า การที่ต้องรับ

โทษอยู่ในทัณฑสถานเป็นเวลานาน อาจจะ
ท�าให้เกิดความเครียด การสอนดนตรี จึงเป็น
กิจกรรมบ�าบัดที่ดีและถือเป็นการพัฒนาจิตใจ 
สร้างความผ่อนคลาย กล่อมเกลาผู้ต้องขังให้
เป็นคนดีก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมได้ 

“นอกจาก ๓ สาขาวชิาจะไปสอนดนตรแีล้ว 
เรายังเปิดระดมทุน เพื่อน�าไปซ้ือเครื่องดนตรี
ให้แก่ทณัฑสถานฯ เนือ่งจากเครือ่งดนตรสีากล
และดนตรีไทยที่ใช้อยู่เก่ามากแล้ว ซ่ึงด้าน
ผู ้อ�านวยการทัณฑสถานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
มายังมหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งทีม
คณาจารย์ นักศึกษามาช่วยสอนมาให้ความรู้
ด้านดนตรีแก่ผู้ต้องขัง และหากมีโอกาสอยาก
ท�างานร่วมกันอีก” ประธานสาขาฯ กล่าว

“โครงการนี้ ใกล้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางสาขา
จึงสานต่อโครงการในเทอมต่อไป โดยจะน�า
นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  ทางด้านดนตรี ร่วม
ถ่ายทอดความรู้ เพราะการเรียนทฤษฎีและ
ปฏิบัติแต่ภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ต้อง
น�าไปถ่ายทอดสูส่งัคมด้วย” ประธานสาขาฯ กล่าว

รกัษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจนี และท�าการรกัษา
ให้กับผู้ป่วยฟรี ร่วมทั้งจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับประเทศด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้
กับคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
อีกด้วย” อาจารย์พิสุทธิ์ กล่าว

อาจารย์พิสุทธ์ิ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกจะเดินหน้าและมุ่ง
มุ่นพัฒนาศักยภาพแพทย์จีนของวิทยาลัย โดย
แพทย์จนีทกุท่านจะต้องเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
และได้รบัการพฒันาความรูท้างการแพทย์แผนจนี
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
และการรักษาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ต่อไป
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มหาวิทยาลัยสีขาว ปลอดยาเสพติด 
 เม่ือวนัที ่๒๖ มถินุายนทีผ่่านมาเป็นวนัต่อต้านยาเสพตดิ และในขณะเดยีวกนั มหาวทิยาลยัของเรากก็�าลงัด�าเนนิโครงการมหาวทิยาลยัสขีาว 
ปลอดยาเสพติด เราลองมาฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ นักศึกษากันค่ะ ว่าน้อง ๆ จะมีวิธีอย่างไรเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัย 
สีขาวอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากตัวเองและคนรอบข้าง 

นายณัฐวฒิุ  ศกุนรักษ์ (โจ)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
 วิธีการของผมคือ ถ้าเป็นเพ่ือนของเราเองเราต้องตักเตือนครับ ว่าโทษของยาเสพติด 
มนัไม่ดอีย่างไร และส่งผลต่อตวัเองและครอบครวัอย่างไรบ้าง ในส่วนของภาพรวม ผมอยาก
ให้มหาวิทยาลัยบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้าเจอคนสูบบุหรี่ ควรมีการปรับ
อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ติดป้าย สติ๊กเกอร์ว่าจะปรับเท่านั้น รวมถึงควรมีการตรวจปัสสาวะทุกปี  
ถ้าตรวจเจอก็เข้ากระบวนการตามกฎหมาย เป็นต้น

สปัดาห์นีเ้รามาพดูคยุกบั นายอรนิทร์ศกัดิ์ 
รัตนะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ ศูนย ์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่เป็นอีกหน่ึง
คนที่ชื่นชอบและรักในการอ่านอยู่ไม่น้อย แต่
หนังสือเล่มโปรดของเขาจะเป็นเร่ืองใดมา
ติดตามไปพร้อม ๆ  กันเลยค่ะ

“หนังสือเล่มนี้ มี ช่ือว่า.. . “การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การสร้างและการด�าเนินกลยุทธ์ 
(CRAFTING AND EXECUTING STRAT-
EGY: CONCEP ของ Thompson และแปล
โดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ 

เน้ือหาน้ัน เป็นเรื่องการจัดการกลยุทธ์
ขององค์กร บริษัท หรือบุคคลชั้นน�าของโลก 
ท่ีมีการจัดการกลยุทธ์ท�าให้องค์กรประสบ
ความส�าเรจ็ และมคีวามยัง่ยนื ยงักล่าวถงึการ
บรหิารจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ พร้อมทัง้
กลยุทธ์ การคิด วิธีการ รูปแบบ ที่องค์กรหรือ
ผู้น�าขององค์กร น�ามาปรับใช้ในการเอาชนะคู่
แข่ง เชงิกลยท์ุทีม่คีวามได้เปรียบกน็�าสูก่ารเป็น
องค์กรที่ประสบความส�าเร็จ

แต่หากองค์กรที่ประสบความส�าเร็จ แต่
ขาดคุณธรรมจริยธรรม องค์กรยังต้องค�านึง
ถึงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สภาพ
แวดล้อม และมีความย่ังยืน” เล่าถึงเนื้อหา
ภายในหนังสือเล่มโปรดได้อย่างน่าสนใจและ
เล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ด้วยว่า

“ส่วนส�าคัญของกลยุทธ์อยู ่ที่การสร้าง
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของวันพรุ่งนี้ 
ได้รวดเร็วกว่าที่คู่แข่งจะสามารถเลียนแบบ
กลยุทธ์ที่คุณใช้อยู่วันน้ีได้ ประโยคท่ี Gary 
Hamel and C.K. Prahalad ได้กล่าวไว้ และ
ถือเป็นหลักในการท�างานได้เป็นอย่างดี

ต้องบอกว่าหลังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านมาก ประโยชน์แรกคือการได้รับความรู้ 
เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มุมมอง

ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการท�างาน และการ
ใช้ชีวิตประจ�าวันของตนเอง

“นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมก็ยังชอบ
อ่านหนงัสอืเกีย่วกับการท่องเทีย่ว การจัดบ้าน 
วฒันธรรม วถิขีองชมุชน และหนังสอืการดูดวง  
เป็นความชอบและความเชื่อส่วนตัวครับ”  
อรินศักดิ์ เล่าถึงแนวหนังสือที่ก็ชอบอ่าน และ
ฝากทิ้งท้ายถึงว่าที่นักอ่านหรือคนที่อยากจะ
ลองหาสิ่งที่ตัวเองชอบจากหนังสือด้วยว่า

“ฝากถึงผู้อ่านทุกท่านครับว่าหนังสือนั้น
มีประโยชน์มากมาย ความรู้ส่วนหนึ่งเกิด
จากการอ่าน การมอง การสังเกต และการใช้
ชีวิตประจ�าวัน แต่ถ้าจะมีประโยชน์มากกว่า 
ถ้าอ่านหนังสือนั้นอ่านเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ 
ของตนเอง และยังสามารถน�ามาปรับใช้ใน
การท�างาน การเรยีน ของผูอ่้านทกุท่านได้เป็น
อย่างดีด้วย”

 

 

เป ็นเรื่องการจัดการกลยุทธ์ของ
องค์กร บรษิทั หรอืบคุคลชัน้น�าของโลก 
ทีม่กีารจดัการกลยุทธ์ท�าให้องค์กรประสบ
ความส�าเร็จ และมีความยั่งยืน ยังกล่าว
ถึงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ พร้อมทั้งกลยุทธ์ การคิด วิธีการ 
รูปแบบ ที่องค์กรหรือผู้น�าขององค์กร 
น�ามาปรบัใช้ในการเอาชนะคูแ่ข่ง เชงิกลยุท์
ทีม่คีวามได้เปรยีบกน็�าสูก่ารเป็นองค์กรท่ี
ประสบความส�าเร็จ

นางสาวอภิญญา  มาตรวิเศษ (กี้)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
 ส�าหรับหนกูจ็ะเริม่จากคนใกล้ตวัก่อนค่ะ จากเพือ่นหรอืแฟนว่าการสบูบหุรีไ่ม่ดอีย่างไร นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อตนเองทางร่างกาย บุคลิกภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ที่สูดควันบุหรี่เข้าไป ซึ่งเราเริ่มจากการค่อย ๆ  
พูดกล่อมเขาไปเรื่อย ๆ เพราะการจะเลิกสูบบุหรี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะท�าได้ง่าย ๆ เลย อย่างน้อยเราต้องเริ่มจากการที่
เรากล้าที่จะตักเตือนคนใกล้ตัวก่อนค่ะ 
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ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการแข่งขัน การสร้างรายได้ หรือใช้ขับเคลื่อนเพื่อ 
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง พึ่งตนเองได้ทั้งในระดับชุมชนหรือระดับประเทศ ดังที่ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย  
(สคบท.)  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไว้ว่า บัณฑิตศึกษาต้องเป็นหัวรถจักรส�าคัญท�าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการขับเคล่ือนประเทศ ซึ่งนับว่า เป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่ง ส�าหรับการจัดการบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

  การศึกษาท�าให้โลกเปลี่ยน ในทางกลับกันเมื่อโลกเปลี่ยน ก็ท�าให้การศึกษาต้อง
เปลี่ยนด้วยเช่นกัน โดยสภาพการณ์ของโลก ของสังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วมาก ตลาดแรงงานมีความต้องการที่เปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีเปล่ียน  
ส่งผลให้การรับรู ้ของคนเปลี่ยน เกิด disruptive technology คือนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะท�าให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
แบบเดิม ๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุน ท�าให้การแข่งขันสูงมาก ประกอบ
กับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
นโยบายของประเทศที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้รายได้เฉลี่ยของประชากรพ้นจากกับดักรายได้
เฉลี่ยปานกลาง ภายใต้นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งคนไทย ๔.๐ คือ หัวใจส�าคัญ ดังนั้น 
การศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย หากไม่ปรับเปลี่ยน ก็จะตกกระแส ที่ส�าคัญจะ
ไม่อาจน�าพาประเทศให้ไปสู่ความเป็นประเทศไทย ๔.๐ ได้
  อุดมศึกษาไทย ๔.๐ เป็นส่วนส�าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ และทักษะ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการความเป็นคนไทย ๔.๐ ที่มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศบนฐานของงานวิจัย
และนวตักรรม การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจงึมคีวามส�าคญัยิง่ เพราะเป็นกระบวนการ
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : บุญเกียรติ ชีระภ�กร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

ธนพล

นศ.มัลติมีเดีย สานสมัพันธ์พี่สู่นอ้ง
ผ่านโครงการ “พีส่อนน้อง” 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เปลีย่นมาสูส่ภาพแวดล้อมใหม่ ได้มโีอกาสได้
รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีจ�านวนมากขึ้น

เช่นเดยีวกบันกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ ที่ เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของน้อง ๆ ที่ก�าลังจะเป็น
นกัศกึษาใหม่อย่างเตม็ตวั จงึได้จดัโครงการดี ๆ  
ที่จะเป็นอีก ๑ ช่องทางเพื่อท่ีจะให้น้อง ๆ 
ได้ใช้ชีวิตทั้งด้านการเรียน ด้านการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย และที่ส�าคัญยังเป็นการ
สร้างเสริมทักษะในศาสตร์ที่น้อง ๆ ก�าลัง
จะเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาท่ีน้อง ๆ ได้

ขณะนีน้กัศกึษาใหม่หลายท่านคงจะก�าลงั
อยู่ในบรรยากาศ แห่งความสุขใจที่ตนเอง
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาศึกษาในสถาบัน
แห่งนี้ ได้ เปลี่ยนชีวิตใหม่จากชีวิตนักเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นนักศึกษาอุดม ศึกษา 
ได้พบเห็นและได้รับความรู้สึกใหม่ ๆ  เช่น ได้

เลือกไว้ กับโครงการ พี่สอนน้อง “MOVING 
FORWARD FOR MULTIMEDIA”

ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์ ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ จะ
มาเล่าถงึการจดัโครงการในคร้ังทีว่่า “โครงการ
นี้เกิดจากกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ในสาขาวิชา
มัลติมีเดีย ในการเตรียมความพร้อมให้กับ
น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในสาขา
วชิา เน่ืองจากเป็นรอยต่อกนัระหว่างการเรยีน

มัธยมศึกษา และมาเรียนในระดับอุดมศึกษา 
เพราะในช่วงการเรียนแต่ละช่วงมีความแตก
ต่างกนั ดงันัน้ทางสาขาวชิาเลง็เห็นถึงปัญหาที่
นกัศกึษารุน่พีเ่คยผ่านจดุนีม้า ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรบัตัวเข้ากบัสิง่แวดล้อมใหม่ และในด้านการ
เรยีน ซึง่ปัญหาเหล่านี ้จะท�าอย่างไรทีจ่ะไม่ให้
นกัศกึษาใหม่ต้องกงัวล และมคีวามสขุต่อการ
เรยีน ดงันัน้ทางสาขาวชิาจงึจดัโครงการพีส่อน
น้องขึน้มา โดยน�านักศกึษา ชัน้ปีที ่๒ เป็นแกน
น�าในการจัดโครงการทั้งหมด เพราะนักศึกษา
ช้ันปีที่ ๒ มีความต่างในเร่ืองของอายุ และ
พึ่งผ่านการเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ผ่านให้กบันกัศกึษาใหม่
ได้อย่างดี”

  โครงการน้ีหวังเป็นอย่าง
ยิ่งที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การท�างาน
เปน็กลุม่ และพฒันากระบวนการ
ท�างานของแต่ละคน และอีกหนึ่ง
อย่างที่จะเกิดขึ้นคือรุ่นน้องเกิด
ความกลา้ท่ีจะแสดงความคดิเหน็
และการแสดงออก มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
น�าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
โครงการน้ีไปปรบัใช้กับชวีติการ
เป็นนักศึกษาได้อย่างดี
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“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะถ่ายทอด

ความรู้และทักษะต่าง ๆ จากรุ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง
โดยตรง และยังเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างรุน่พีก่บัรุ่นน้อง ผ่านกจิกรรมทีไ่ด้จดัท�า
ร่วมกนั ร่วมไปถงึยงัเป็นโอกาสเรยีนรู้และแลก
เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน” ดร.ไพโรจน์ เล่า
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้น

“โครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษา
ใหม่ทุกคนได้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ การ
ท�างานเป็นกลุ ่ม และพัฒนากระบวนการ
ท�างานของแต่ละคน และอกีหนึง่อย่างทีจ่ะเกดิ
ขึ้นคือรุ่นน้องเกิดความกล้าท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และสามารถน�าความรู้ต่าง ๆ ที่
ได้รับจากโครงการน้ีไปปรับใช้กับชีวิตการเป็น
นักศึกษาได้อย่างดี”

ด้านของนายกรวิชญ์ ไพรสิงห์ น้องต๋ี 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะรอง
ประธานการจัดโครงการ เล่าว่า “ในฐานะท่ี
พวกผมเป็นรุน่พีใ่นสาขาวชิาน้ี พวกผมมคีวาม
เห็นที่ตรงกันว่าควรจะใช้โอกาสน้ีท�าการมอบ
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ทางด้านมัลติมีเดีย 
และท�ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาใหม่ รวมท้ัง
จะได้ท�าความรูจ้กักบันกัศกึษาใหม่อีกด้วย เพือ่
ให้เหล่าน้อง ๆ  นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ที่พวกรุ่นพี่ ได้ถ่ายทอดให้อย่าง
เต็มที่ เพราะรุ่นพี่ทุก ๆ คนพร้อมที่จะจุดประ
กายควมคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้น้อง ๆ ก้าวไป
เป็นบัณฑิตที่ดี และเป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงานไปพร้อมกัน”

“ในส่วนของพวกผม โครงการพี่สอน
น้องส�าหรับสาขาวิชามัลติมีเดีย ถือได้ว่าเป็น
โครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงการเรียนจากรุ่นพ่ีปี ๒ ซ่ึง
รุน่พีปี่ ๒ โดยจะมกีารประมวลผล และตกผลึก
ถงึสิง่ทีต่นเองได้เรยีนมาตลอดระยะเวลา ๑ ปี 
เพื่อน�ามาถ่ายทอดให้กับรุ ่นน้องที่ก�าลังจะ

เป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา ซึ่งโครงการนี้
เปรยีบเสมอืนการรับน้อง แต่พวกผมจะเปลีย่น
การรับน้องในระบบเดิมให้กลายเป็นความรู้ที่
จะติดตัวน้อง ๆ ตลอดระยะเวลา ๔ ปีในรั้ว
มหาวิทยาลัย” น้องตี๋ เล่า

“กิจกรรมทีท่างรุน่พีไ่ด้จดัเตรยีมไว้ให้รุน่น้อง 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนครบั ส่วนที ่๑ ช่วงเช้าจะ
เป็นการสอนให้น้อง ๆ ได้มีการปรับตัวกับสิ่ง
แวดล้อมใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัน้อง ๆ ทัง้ด้านการ
เรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการ
เคารพในกฎของมหาวทิยาลยั และสาขาวชิาที่
ตัง้กฎข้ึน รวมไปถึงการสอนน้อง ๆ  ในเรือ่งของ
การสัมมาคารวะ และในช่วงบ่ายจะเป็นการ

  ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีท่ีเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงการเรียนจากรุ่นพี่ปี ๒ ซึ่งรุ่นพี่ปี ๒ โดยจะ 
มีการประมวลผล และตกผลึกถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนมาตลอด
ระยะเวลา ๑ ปี เพื่อน�ามาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องที่ก�าลังจะเป็น
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา ซึ่งโครงการนี้เปรียบเสมือนการรับ
น้อง แต่พวกผมจะเปลี่ยนการรับน้องในระบบเดิมให้กลายเป็น
ความรูท้ีจ่ะตดิตวัน้อง ๆ  ตลอดระยะเวลา ๔ ปใีนรัว้มหาวทิยาลัย

สอนให้น้อง ๆ ได้เรยีนรู้ถงึวิชาทีน้่อง ๆ จะได้
เรยีนทัง้การวาดภาพด้วยมอื และวาดภาพด้วย
เคร่ืองมือดิจิตอลเพ้นท์ติ้ง และในการอบรม
สาวนที ่๒ จะเป็นการอบรมจากรุน่พีช่ัน้ปีที ่๓ 
และ ๔ จะเป็นในเรือ่งของการถ่ายภาพน่ิง และ
การถ่ายภาพเคลือ่นไหว และให้น้อง ๆ ได้เหน็
สถานที่ถ่ายท�าจริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี
ทีน้่อง ๆ จะได้สมัผสัถงึอปุกรณ์ทกุชิน้ รวมไป
ถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ในทุก ๆ ด้านครับ และก่อนจบโครงการ จะมี
กิจกรรม Workshop แบ่งกลุม่สร้างสรรค์ผลงาน
จากทีน้่อง ๆ  ได้รับการอบรบในแต่ละวนั” น้องตี๋  
เล่าถึงกจิกรรมภายในโครงการ

“โครงการในปีนี้ มีชื่อหัวข้อว่า MOVING 
FORWARD FOR MULTIMEDIA ซ่ึงหัวข้อ
นี้มีความหมาย คือเป็นการก้าวเดินไปข้าง
หน้าเหมือนเป็นการจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเดินไป
สู่เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และยังเป็นจุดเริ่มต้น
ของน้อง ๆ  ทีจ่ะก้าวเดนิในด้านมลัตมิเีดยี และ
จะประสบความความส�าเรจ็ในด้านมัลติมเีดีย” 
น้องตี๋ บอกถึงความหมายของหัวข้อในปีนี้ 

“น้อง ๆ ทุก ๆ คนที่เข้าร่วมโครงการนี้

เป็นการเริ่มต้นใหม่ของทุก ๆ คน ถ้ามองใน
แง่มุมของการเรียนรู้น้อง ๆ จะได้รับความรู้ที่
เพิ่มมากข้ึนจากความรู้เดิม ทั้งทักษะ เทคนิค
พเิศษจากรุน่พี ่จะง่ายและสะดวกขึน้ในรายวิชาที่ 
น้อง ๆ   จะได้เรยีน เพราะพวกผมอาศยัการสอน
น้อง ๆ แบบตวัอย่างทีด่ ีมค่ีามากกว่าการสอน  
โดยใช้รุ ่นพี่ที่เคยเจอปัญหาต่าง ๆ และน�า
มาถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง
โดยตรง” น้องต๋ี บอกถงึสิง่ทีน้่องๆ จะได้รับ



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๙ ประจำ�วันที่ ๙ - ๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๖๑

www.chandra.ac.th

๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร”

มจษ.เปิดรั้วต้อนรับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี  
เย่ียมเยียนและหารือเก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมมานจิชมุสาย ชัน้ ๔ 

อาคารส�านักงานอธิการบดี

ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา
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กิจกรรมวันต่อต้านภัยยาเสพติด 
“ไทยนยิม ยัง่ยนื รว่มแก้ไขปญัหายาเสพตดิ”
ณ ชั้น ๑ บริเวณด้านหน้าอาคารนวัตกรรม และที่ว่าการอ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
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 ณ  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา


